
Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur Spretts 09. desember 2024, fundur hófst kl. 19:00. 

Staður: Fundarherbergi Samskipahöllin 

Mættir eru: Jónína Björk Vilhjálmsdóttir, Katla Gísladóttir, Davið Áskelsson,  Sigurbjörn Eiríksson, 

Haraldur Pétursson, Þórunn Sigurðardóttir framkvæmdastjóri. 

Fjarverandi: Hermann Vilmundarson, Lárus Sindri Lárusson 

1. Framkvæmdastjóri 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu sinna verkefna. Hún er búin að ákveða viðveru í Spretti á 

þriðjudögum og föstudögum og mun auglýsa það. 

 

2. Fjármál og vsk. málin. 

Fjármálin yfirfarin og vsk. málið rætt, gjaldkeri hefur borgað það sem komið er.  

3. Taðmál 

Fundur haldinn með húseigendum þar sem Guðmundur Hagalínsson tók að sér fundarstjórn, 

fundurinn fór vel fram og mikið rætt. Bjarni Ben og Kristín Njáls tóku að sér að vinna að 

skammtímalausn. Trúlega nota körin áfram, en á ábyrgð húseigenda. 

Framtíðarnefnd rædd, talsverður áhugi á að vera í nefndinni. 

4. 1.deildin 

Farið yfir stöðu 1. Deildarinnar. Póstur var sendur á Sigurð formann en ekkert svar hefur borist.   

5. Streymismál 

Alendis ósátt við að Sprettur hafi skrifað undir við Eiðfaxa. Fyrirhugaður er fundur á föstudaginn 

en svar hefur ekki borist frá Alendis. 

6. Starfsmannamál 

Farið yfir starfsmannamál.  

7. Íslandsmót 

Jónína og Katla komu með tillögu að sækja um Íslandsmót barna 2027,  

Íslandsmót í gæðingalist 2025, 2026, 2027. Tillagan var samþykkt. 

8. Önnur mál 

Ákveðið að fresta framkvæmdum á ljósastaurum við Samskipahöllina.  

Mikið af félagsmönnum sem ekki borgar félagsgjöld. 

 

Fundi slitið kl. 21:25 

Fundargerð ritaði Haraldur Pétursson 


